

Số: 31

Ngày 14/8/2017

Bản tin hàng tuần
Ra ngày thứ hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng.
2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm biểu dương, tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
3. Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đối với các dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước

ngoài, các dự án có khối lượng hoàn thành hơn 90%.

4. Các cơ quan, công sở phải xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện; khuyến khích sử dụng điều hòa nhiệt độ từ 25°C trở lên.

5. Trẻ em được tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

6. Giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn tối đa là 20 năm.

7. Kinh phí bảo trì quốc lộ do quỹ bảo trì đường bộ trung ương bảo đảm.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Những hành vi quản lý và sử dụng con dấu bị pháp luật nghiêm cấm?
2. Điều kiện sử dụng con dấu được quy định như thế nào?
3. Con dấu của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện việc sử dụng con dấu?

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. NGÂM, TÂM HÓA CHẤT VÀO THỊT ĐỘNG VẬT BỊ PHẠT ĐẾN 25 TRIỆU ĐỒNG

Tổ chức, cá nhân có hành vi ngâm, tâm hóa chất vào sản phẩm động vật sẽ bị phạt từ 20-25 triệu đồng. Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Cụ thể các mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm như sau: Phạt từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi giết mổ động vật, thu hoạch động vật thủy sản, sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm trước thời gian ngừng sử dụng thuốc thú y không theo hướng dẫn sử dụng hoặc hành vi đưa nước, các loại chất khác vào động vật trước khi giết mổ. Phạt tiền từ 25-30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật có chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, thú y; giết mổ động vật mắc bệnh, kinh doanh sản phẩm động vật mang mầm bệnh; phạt tiền từ 30-35 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền; phạt đến 2 triệu đồng với bất kỳ ai phát hiện

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

hoặc biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết do bệnh truyền nhiễm nhưng che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời đến cơ quan thẩm quyền....

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định hành vi vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường sẽ tăng mức phạt lên đến 6 triệu. Phạt tiền từ 600.000 đồng-800.000 đồng đối với hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Đại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

2. CƠ QUAN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CÓ TRÁCH NHIỆM BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH, NÊU GƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT, ĐẤU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Theo đó, về danh hiệu thi đua, Nghị định quy định: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp *Số 31 ngày 14/8/2017 trang 2/11*

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; có sáng kiến đề tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào

thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Đối với cá nhân chuyên công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ). Cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân đó xác nhận. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 01/10/2017.

3. KHÔNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH TIẾT KIỆM 10% TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VÀ CƠ QUAN KHÁC CỦA

VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI, CÁC DỰ ÁN CÓ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH HƠN 90%

Nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP, ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các chủ đầu tư theo đúng quy định tại các Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đối với các dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt hơn 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành hơn 90%, các dự án hoàn thành, đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị dự toán cấp I, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ,

giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Trong quý III năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định để phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình mục tiêu Biển Đông-Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2017. Riêng phần vốn góp nhà nước cho các dự án đường ven biển đầu tư theo hình thức PPP báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2017. Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2017; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn

trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính hằng tháng theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành và địa phương. Trong tháng 9 năm 2017, có báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến hết ngày 31/01/2018, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định phương án điều chỉnh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2017 đã được Quốc hội quyết định.

4. CÁC CƠ QUAN, CÔNG SỞ PHẢI XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN; KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ TỪ 25°C TRỞ LÊN

Ngày 07/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo đó, các cơ quan, công sở phải xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Đối với việc chiếu sáng công cộng, cần phải áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ, khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; tắt các thiết bị điện khi đi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; tận dụng rọi đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng; thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành. Đặc biệt, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa

Số 31 ngày 14/8/2017 trang 5/11

không khí, bình nước nóng, bàn là điện,...) trong thời gian cao điểm tối đa của hệ thống điện (từ 17h đến 20h hàng ngày); chỉ sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3-5°C. Dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

Các doanh nghiệp sản xuất, phải xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, hạn

chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Hàng năm, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. TRẺ EM ĐƯỢC TƯ VẤN, HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Ngày 01/8/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.

Theo đó, việc tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phải phù hợp với độ tuổi. Cụ thể, trẻ em từ 0-6 tuổi, sẽ được tư vấn về cách chăm sóc và vệ sinh cơ quan sinh dục; phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục; giáo dục giới tính; các bất thường ở cơ quan sinh dục. Trẻ em từ 7-13 tuổi, được tư vấn thêm về sự thay đổi

thể chất, tâm sinh lý theo độ tuổi; giới tính; khuynh hướng tình dục. Lưu ý đối với trẻ em gái cần phải tư vấn về kinh nguyệt bình thường và kinh nguyệt bất thường, vệ sinh khi có kinh nguyệt, sự rụng trứng và mang thai, hiện tượng thủ dâm; đối với trẻ em trai cần phải tư vấn về xuất tinh, xuất tinh lần đầu; hẹp bao quy đầu, vệ sinh dương vật, hiện tượng thủ dâm. Riêng trẻ em từ 14-16 tuổi, ngoài các nội dung được tư vấn trên thì còn được tư vấn cách phòng tránh các bệnh phụ khoa, nam khoa; phòng tránh mang thai ngoài ý muốn; các biện pháp tránh thai phù hợp; phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

tình dục an toàn; các kỹ năng sống như kỹ năng thương thuyết, từ chối, xác định giá trị bản thân...

Người tư vấn, hỗ trợ cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật và được đào tạo, tập huấn về cung cấp dịch vụ thân thiện với trẻ em. Khi tư vấn, hỗ trợ phải bảo đảm thân thiện, kín đáo, bí mật, riêng tư và chia sẻ; dùng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi và nhận thức của trẻ em; tư vấn trực tiếp cho trẻ em ở độ tuổi phù hợp hoặc tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ; giải thích cho trẻ em, cha mẹ hoặc người giám hộ về mục đích, ý nghĩa và quy trình thăm khám trong trường hợp cần thăm khám cho trẻ em.

Cơ sở tư vấn, hỗ trợ phải đảm bảo có nơi tư vấn, thăm khám riêng tư, kín đáo; có đủ nhân lực phù hợp theo quy định; có cơ chế liên kết và chuyển tuyến giữa các cơ sở tư vấn, hỗ trợ khác nhau trong cùng địa bàn hoặc các lĩnh vực can thiệp chuyên môn phù hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

6. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CÓ THỜI HẠN TỐI ĐA LÀ 20 NĂM

Ngày 31/7/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải

điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Theo đó, thời hạn tối đa của giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực là 05 năm; giấy phép phân phối điện; bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện tối đa là 10 năm; giấy phép truyền tải điện là 20 năm. Riêng giấy phép phát điện, thời hạn tối đa là 20 năm đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 10 năm đối với các nhà máy điện còn lại. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời hạn đề nghị. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thể cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tùy thuộc vào điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/9/2017.

7. KINH PHI BẢO TRÌ QUỐC LỘ DO QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG BẢO ĐẢM

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Theo đó, quỹ bảo trì đường bộ là quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ được thành lập ở cấp trung ương và địa phương.

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Nguồn kinh phí của quỹ trung ương gồm: Ngân sách trung ương cấp từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (65% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách trung ương cấp bổ sung cho quỹ trung ương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí của quỹ địa phương gồm: Ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách địa phương cấp bổ sung cho quỹ địa phương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ do quỹ trung ương bảo đảm; kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương do quỹ địa phương bảo đảm.

Nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ bao gồm: Chi bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ; chi sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất như khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hoặc các nguyên nhân bất thường khác, chi giải phóng mặt bằng (nếu có) để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ theo quy định; chi cho hoạt động các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và lưu động; mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ; hỗ trợ công tác kiểm tra tải trọng xe của Tổng cục đường bộ Việt Nam; làm gờ giảm tốc và cấm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn phòng Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dự thảo Nghị định quy định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, thủ tục hành chính được thực hiện theo phương thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống một cửa điện tử thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức sau: nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp; gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; gửi hồ

Số 31 ngày 14/8/2017 trang 8/11

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống một cửa điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa có trách nhiệm hướng dẫn các hồ sơ, giấy tờ mà cá nhân, tổ chức phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính; quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính khi cá nhân, tổ chức yêu cầu theo quy định. Việc hướng dẫn cá nhân, tổ chức có thể được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp; qua hệ thống tổng đài hoặc số điện thoại chuyên dùng đã công bố công khai; hướng dẫn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống một cửa điện tử hoặc hướng dẫn gián tiếp qua các clip hướng dẫn mẫu dựng sẵn.

Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước, không được cản trở cá nhân, tổ chức lựa chọn cách thức nộp hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, hiển thị, di chuyển

trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; trực tiếp giao dịch, yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mà không thông qua Bộ phận một cửa; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao để giải quyết thủ tục hành chính;...

Kết quả đánh giá giải quyết thủ tục hành chính sẽ là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước được công khai tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1.Hỏi: *Những hành vi quản lý và sử dụng con dấu bị pháp luật nghiêm cấm?*

***Trả lời:** Điều 6 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu quy định các hành vi bị nghiêm cấm sau đây:

1. Làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả.
2. Mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu.
3. Sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng.
4. Cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký.
5. Không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu.
6. Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động.
7. Chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu.
8. Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu.
9. Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
10. Đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền.
11. Không chấp hành việc kiểm tra con dấu, không xuất trình con dấu khi

có yêu cầu kiểm tra của cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

12. Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình giải quyết thủ tục về con dấu để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

13. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

2. Hỏi: *Điều kiện sử dụng con dấu được quy định như thế nào?*

***Trả lời:** Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện sử dụng con dấu như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.
2. Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

4. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

b) Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;

c) Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

3. Hỏi: Con dấu của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

***Trả lời:** Điều 10 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định vấn đề này như sau:

Con dấu tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao:

1. Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao được mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng, mẫu con dấu mang vào không được sử dụng các hình ảnh, biểu tượng, tên của Nhà nước Việt Nam và cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc vi phạm truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Trước khi sử dụng con dấu phải thực hiện đăng ký mẫu con dấu tại cơ quan đăng ký mẫu con

dấu quy định tại Điều 12 Nghị định này và có hồ sơ đăng ký mẫu con dấu theo quy định tại khoản 10 Điều 13 Nghị định này.

2. Trường hợp tổ chức nước ngoài không mang con dấu vào Việt Nam mà đề nghị làm con dấu tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục đăng ký mẫu con dấu tại cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại Điều 12 Nghị định này và hồ sơ đăng ký mẫu con dấu theo quy định tại khoản 10 Điều 13 Nghị định này.

4. Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện sử dụng con dấu?

***Trả lời:** Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng con dấu được quy định tại Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 như sau:

1. Chức danh nhà nước, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu và ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình.

2. Đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng.

3. Chấp hành việc kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn của cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

4. Giao nộp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thuộc các trường hợp bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

5. Con dấu phải được quản lý chặt chẽ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức; chỉ chức danh nhà nước, người đứng đầu cơ quan, tổ chức mới được quyết định việc mang con dấu ra ngoài trụ sở để sử dụng giải quyết công việc.

6. Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật.

7. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, trong thời hạn 02 ngày kể từ khi phát hiện mất con dấu thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu.

8. Cơ quan, tổ chức bị chia, tách, sát nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định.

9. Con dấu đang sử dụng bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc có thay đổi tổ chức, đổi tên thì phải thực hiện thủ tục đăng ký tại mẫu con dấu, nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

10. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị mất phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Trường hợp bị hư hỏng phải thực hiện thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

11. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi cần phải giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử phải có văn bản gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Việc in mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để phục vụ công tác phải được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đó./.